

CÁC SẢN PHẨM CỦA GOOGLE

TT	Tên sản phẩm	Công dụng
01	<u>Google Search</u>	Là công cụ tìm kiếm nội dung, cho phép người dùng có thể tìm kiếm mọi thông tin cần thiết như tin tức, sự kiện, đời sống, pháp luật, khoa học, kiến thức, mẹo hay, sản phẩm, dịch vụ,... nhanh chóng và chính xác nhất.
02	<u>Google Gmail</u>	Là hòm thư điện tử, dùng để gửi thư, nhận thư và sử dụng để truy cập các sản phẩm khác của Google.
03	<u>Google Drive</u>	Là ổ lưu trữ đám mây, cho phép người dùng lưu file tài liệu, hình ảnh, video,... và sắp xếp có trật tự để dễ quản lý, và sử dụng bất cứ lúc nào.
04	<u>Google Danh bạ</u>	Sử dụng để đồng bộ danh bạ điện thoại với Google. Giúp bảo vệ danh bạ điện thoại không bao giờ bị mất, dù điện thoại bị đánh mất, bị hỏng, hay thay mới,...
05	<u>Google Sheet</u>	Là trang tính thay excel, cho phép người dùng tạo file theo dõi, đối chiếu công nợ, chấm công, in hoá đơn, bảng kê hàng hoá, bảng báo giá, tạo danh sách khách hàng,...
06	<u>Google Docs</u>	Đây là trang tài liệu thay thế cho Word, người dùng có thể đánh công văn, văn bản, làm hợp đồng mua bán, làm báo giá, hay lập biên bản, đơn từ, khiếu nại,...
07	<u>Google Slide</u>	Là trang trình bày thay thế cho công cụ PowerPoint, cho phép người dùng có thể tạo các slide thông tin, hình ảnh, video để thuyết trình về sản phẩm, dự án,...
08	<u>Google biểu mẫu</u>	Tạo những form khảo sát, làm trắc nghiệm, đăng ký sự kiện,... Có thể dùng trực tiếp hoặc nhúng vào bài đăng Blog, website, hoặc gửi thông qua email, zalo,...

09	<u>Google Meet</u>	Cho phép người dùng kết nối với nhau bằng video trực tuyến với hình ảnh sắc nét, giọng nói rõ ràng, sử dụng để họp công ty, họp nhóm, học online,...
10	<u>Google lịch</u>	Cho phép người dùng tạo ghi chú, nhắc nhở những sự kiện, lịch làm việc, họp công ty, hay sinh nhật của các thành viên trong gia đình, bạn bè,...và đồng bộ trên máy tính, ipad, điện thoại để không bỏ lỡ bất cứ một sự kiện gì.
11	<u>Google dịch</u>	Cho phép người dùng dịch thuật được mọi ngôn ngữ các nước trên thế giới. Xoá bỏ rào cản về ngôn ngữ, giúp mọi người có thể hiểu và kết nối với nhau được dễ dàng hơn.
12	<u>Google lớp học</u>	Đây là sản phẩm dành cho nhà trường sử dụng để giảng dạy trực tuyến. Giúp các Thầy Cô giáo có thể giảng dạy online một cách dễ dàng, nhất là trong lúc dịch bệnh Covid vừa qua.
13	<u>Google Maps</u>	Đây là tấm bản đồ chi tiết toàn thế giới, được cập nhật thường xuyên theo thời gian. Giúp định vị vị trí, ghi thông tin lên tấm bản đồ, và chỉ dẫn, xác định các địa điểm, hướng dẫn đường đi chuẩn xác.
14	<u>Trang doanh nghiệp</u>	Cho phép người dùng đưa thông tin bao gồm: tên, địa chỉ, điện thoại, sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp, cửa hàng lên Google tìm kiếm, và định vị trên Google maps. Giúp khách hàng tìm kiếm Doanh nghiệp, cửa hàng được dễ dàng, cũng như giúp DN/ CH chúng ta có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn,...
15	<u>Youtube</u>	Cho phép người dùng đăng ký miễn phí thông qua Gmail. Và đăng tải Video chia sẻ, video hướng dẫn, video bán hàng,... nhanh chóng và hiệu quả.

16	<u>Google Site</u>	Cho phép tạo website, tạo trang giới thiệu, trang bán hàng, chia sẻ,... miễn phí. Tuy nhiên nền tảng này bị hạn chế, nên nếu muốn tối ưu công cụ tìm kiếm Google, thì nên dùng website Wordpress.
17	<u>Google workspace</u>	Giải pháp tin học văn phòng trực tuyến dành cho Doanh Nghiệp. Giúp làm việc nhóm dễ dàng, quản lý, phân quyền, quản lý dữ liệu, làm việc mọi lúc mọi nơi.
18	<u>Google Adsense</u>	Thông qua tài Google Adsense cho phép bạn kiếm thêm thu nhập nhờ vào việc cài đặt hiển thị quảng cáo của Google vào website hoặc blog, của mình.
19	<u>Google Analytics</u>	Dùng để phân tích dữ liệu, phân tích lượt truy cập, lượt chuyển đổi của khách hàng khi vào website
20	<u>Google Ads</u>	Cho phép bạn cài đặt, thiết lập để chạy quảng cáo, hiển thị thông tin sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp lên trang nhất của Google tìm kiếm,...
21	<u>Google Search Console</u>	Sử dụng để khai báo và xác nhận quyền sở hữu tên miền, website. Thông báo lỗi khi website gặp lỗi để khắc phục - Bác sĩ của website
22	<u>Google Merchant Center</u>	Hiển thị quảng cáo mua sắm thông minh. Cho phép nhà QC hiển thị sản phẩm, dịch vụ (bao gồm hình ảnh và cả nội dung), lên mạng Google tìm kiếm, mạng hiển thị và Youtube.
23	<u>Google Blogger:</u>	Viết nhật ký, viết bài chia sẻ, bán hàng miễn phí
24	<u>Google Images Search</u>	Công cụ tìm kiếm hình ảnh. Cho phép bạn kéo hình ảnh vào để tìm kiếm nguồn gốc bức ảnh, hình ảnh tương tự,...

25	<u>Google Trends</u>	Cho phép bạn tìm kiếm và biết được nội dung thịnh hành, xu hướng mới nhất trong ngày qua, hoặc trong tháng, trong năm,... qua ống kính của Google Trends
26	<u>Google ảnh</u>	Sử dụng công cụ này để lưu trữ những bức ảnh kỷ niệm của bạn về những chuyến đi xa, chuyến du lịch, hay những của gia đình, bạn bè,...
27	<u>Google Shopping</u>	Kênh mua sắm trực tuyến cùng với Google
28	<u>Google News</u>	Tin tức, thời sự
29	Google	
30		